

## THƯ CẢM ƠN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 trong nước và trên thế giới. Đặc biệt là thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 tại huyện Xín Mần ngày 05/02/2021 tại huyện Xín Mần đã ghi nhận ca mắc Covid -19 ca bệnh số 1976 và đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Y tế Hà Giang, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Xín Mần. Sự chỉ đạo trực tiếp trong công tác chuyên môn của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tất cả cán bộ Trung tâm Y tế từ huyện đến xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, quản lý theo dõi sức khỏe các đối tượng tại các khu cách ly, ngay sau khi phát hiện ca bệnh 1976 tại thôn Na Hu- xã Tả Nhiu- huyện Xín Mần- tỉnh Hà Giang, đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện đã kiểm tra, giám sát, truy vết các F1, F2 đã tiếp xúc với F0 và hỗ trợ trạm Y tế xã xây dựng phương án khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kịp thời, điều tra, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân từ Hải Dương lên đến Xín Mần. Triển khai phun khử trùng toàn bộ các quán, nhà hàng mà bệnh nhân đã đến, thôn Na Hu. Đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn, song tập thể cán bộ Trung tâm Y tế Xín Mần luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng và ủng hộ trong giai đoạn chống dịch.

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vật chất cũng như tinh thần, là món quà vô giá là động lực to lớn để các cán bộ viên chức Trung tâm Y tế huyện Xín Mần tiếp tục tiên phong trên mặt trận “Chống dịch như chống giặc” bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đồng lòng cùng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Xín Mần trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./

Xín Mần, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**GIÁM ĐỐC**



**Vương Thanh Nguyên**

